



สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p><b>รัชกาลที่9สวรรคต</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวังสรุปยอดประชาชนถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 รวม 45 วัน จำนวนทั้งสิ้น 1,724,965 คน มีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระกุศล ทั้งสิ้น 133,765,323.50 บาท</p> <p>-ที่เห็นที่หน่วยแพทย์พระราชทานรพ.จุฬาภรณ์ บริเวณท้องสนามหลวง มีหน่วยแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เกสเซอร์ และ บุคลากรจาก รพร.สระแก้ว 5 คน รพ.อรัญประเทศ 12 คน และรพ.ธนบุรี 12 คน มาให้บริการดูแลประชาชนตลอดทั้งวัน</p>
<p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก ไทยรัฐ เดอะเนชั่น บางกอกโพสต์</p> <p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p><b>ร่างพ.ร.บ.มิลค์โค้ด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวยืนยันว่า ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ... ไม่ได้ห้ามกินหรือห้ามขายนมผงเลี้ยงทารก แต่มีเจตนาควบคุมการทำตลาด การลด แลก แจก แถม และการโฆษณาอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่เกินจริง โดยควบคุมและอาหารเสริมสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 นอกจากนี้ กม.ยังไม่ได้ควบคุมนมพาสเจอร์ไรซ์ นมจืดรสลา นมเปรี้ยว หรือโยเกิร์ต ส่วนนมสำหรับทารกและเด็กเล็กทางการแพทย์ ที่เด็กต้องใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ ยังสามารถรับบริจาคจากบริษัทผู้ผลิตนำเข้าได้เช่นเดิม รวมทั้งไม่ได้ห้ามให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารทารกและเด็กเล็ก บุคลากรทางการแพทย์ยังสามารถให้ข้อมูลได้ และต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วย เว้นแต่จะกระทำโดยมีเจตนาโฆษณาที่จะมีความผิด การที่ระบุว่าโรงพยาบาลเข้าข่ายเป็นผู้ผลิต และทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถให้ข้อมูลได้นั้น เป็นการตีความที่ผิด ส่วนที่ระบุว่า ถ้ากินนมแม่อย่างเดียวทำให้เด็กเตี้ย โดยยกตัวอย่างประเทศยากจนเทียบกับประเทศยุโรป เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะปัจจัยที่ทำให้เด็กสูงหรือเตี้ยมีหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ โภชนาการเหมาะสม นมแม่ และอาหารตามวัย คลอดปกติ ไม่พิการ นอนหลับเพียงพอ มีการเล่น และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม</p> <p>-ศ.นพ.พิภพ จิริภิญโญ ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ในนามราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ ว่า ขอยืนยันว่านมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกและเด็กเล็ก และที่สำคัญ ราชวิทยาลัยฯ ไม่มีเจตนาให้เลี้ยงลูกด้วยนมผงแทนนมแม่แต่อย่างใด และยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทผู้ผลิตนม</p> <p>-เสนอบทความ ปวดใจการตลาด “นมผง” ดักเหยื่อ กิน “นมแม่” แล้ว “โง่-เตี้ย” ว่า แพทย์สภาจับมือเครือข่ายหมอเด็กเรียกร้องพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกฯ ให้ครอบคลุมเฉพาะอาหารสำหรับทารกอายุแรกเกิดถึง 1 ปีเท่านั้น ไม่ควรจะต้องนานถึง 3 ปี โดยระบุว่าบริสุทธิ์ใจ ไม่มีนัยซ่อนเร้น หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทนม</p> <p>ล่าสุดเว็บไซต์ thailandunicef โดย นภัทร พิศาลบุตร เจ้าหน้าที่สารนิเทศเพื่อการพัฒนา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้นำเสนอข้อมูลในลักษณะ ถาม-ตอบ เพื่อให้ทุกคน สามารถเข้าใจประโยชน์ของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และไขข้อข้องใจต่างๆ</p>
เว็บไซต์Hfocus	<p><b>ค่าแรงลูกจ้างชั่วคราว</b></p> <p>-เสนอข่าว นางกนกพร สุขสนิท ประธานภาคีเครือข่ายลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ลูกจ้างรายวันตามรพ.สังกัดสธ. เช่น คนงาน คนสวน พนักงานทำความสะอาด พนักงานโรงซักฟอก ฯลฯ ค่าแรงไม่ถึงขั้นต่ำ ไม่มีกฎหมายรองรับ และ ไม่มีสวัสดิการ แม้ปลัด สธ.เคยมีคำสั่งไปยังแต่ละหน่วยงานตั้งแต่นั้นปี ให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้ได้ 9,000 บาท/เดือน แต่มีระยะเวลาสิ้นสุดถึงสิ้นปี 2560 จึงเป็นช่องว่างให้ผู้บริหารรพ.หลายแห่งยื้อการขึ้นค่าจ้างออกไป</p> <p>ในส่วนของการเคลื่อนไหวเรียกร้องต่างๆ สธ.ได้ให้ส่งตัวแทนในแต่ละเขตรวม 12 คน แล้วคัดเลือก 1 คนไปเป็นตัวแทนลูกจ้าง ซึ่งจำนวนไม่สามารถคานอำนาจได้ ซึ่งถ้าตัวแทนลูกจ้าง สธ.ไม่ไหว คงต้องจะนัดรวมตัวกันขอเข้าหารือกับปลัด สธ. เพราะได้ให้โอกาสตัวแทนลูกจ้างไปแล้ว 2 ปี แต่ยังไม่เหมือนเดิม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>โครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวิฑูโร ผอ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากได้รับมอบเงินบริจาคจำนวนกว่า 70 ล้านบาท จากโครงการ “ก้าวคนละก้าว” โดยตูน บอดี้สแลม ระยะแรกจะใช้งบ 5 ล้านบาท จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ สำหรับระยะกลาง จะใช้งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม เช่น เตียงผู้ป่วย โดยได้รับการยืนยันจากตูนว่า พร้อมทั้งจะนงบบริจาคใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วทั้งโรงพยาบาล ส่วนระยะยาว จะใช้จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในตึกผู้ป่วยนอก หลังจากกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณปี 2560 จำนวน 170 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างตึก 5 ชั้น ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จภายใน 3 ปี</p>
เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ประกันภัยค่ารักษา ชรก.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังพยายามทำความเข้าใจกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยเรื่องการให้บริษัทประกันเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เพราะหากทุกฝ่ายมีความเข้าใจ ก็พร้อมดำเนินการในปีงบประมาณ 61 เป็นต้นไป แต่หากยังไม่เข้าใจหรือยังคัดค้านกันอยู่ก็เลื่อนไปเป็นปีงบประมาณต่อ ๆ ไปได้ ยืนยันว่า ผู้ที่ทำประกันค่ารักษาเป็นกรมบัญชีกลางทำประกันกับบริษัทประกันภัย ข้าราชการยังรักษาได้ปกติเหมือนเดิม โรงพยาบาลเดิม ไม่ได้ทำให้การรักษาแย่งแต่จะดีกว่าเดิม ส่วนการที่บริษัทประกันไม่ยอมเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาล เพราะเสี่ยงขาดทุน แต่ปลัดกระทรวงการคลังได้ขอให้บริษัทประกันเข้ามาช่วยทำเพื่อสังคม ส่วนจะทำได้ไปไหนก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจกับทุกฝ่าย</p>
ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์	<p><b>ห้ามสปาให้บริการฉีดสารเสริมความงาม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เตือนสปา นวดเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ห้ามให้บริการฉีดสารเสริมความงาม ทั้งโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ หรือวิตามินซี แก่ลูกค้าเด็ดขาด เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เข้าข่ายคลินิกเถื่อน หมอเถื่อน มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ส่วนแพทย์เสริมความงาม ห้ามให้บริการนอกสถานพยาบาล สำหรับประชาชน สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา</p>
แนวหน้า	<p><b>จับหมอเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจกองปราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ บุกจับสองสาวหมอเสริมความงามเถื่อนในห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่ง บนถนนทุ่งรี ซอย 3 เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะกำลังฉีดโบท็อกซ์ให้ลูกค้า จากการตรวจค้นพบอุปกรณ์เสริมความงาม ทั้งโบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ วิตามินซี กลูตา และรกกะ แच्छอยู่ในตู้เย็น พร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่น เข็มฉีดยาและอื่นๆ เหมือนกับที่แพทย์ทั่วไปใช้ สารภาพรับทำมา 1 เดือน ราคาตั้งแต่ 1,500-5,900 บาท</p>
บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเอเชีย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ร่วมหารือกับนายสเตฟาโน สคาร์เพตตา ผอ.ด้านการจ้างงานแรงงาน และกิจการสังคม องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มารวมตัวกันเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาคมโลก ทั้งนี้ OECD มีแผนจะขยายงานสู่เอเชีย เน้นการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านงบประมาณและด้านสุขภาพ ในประเด็นความยั่งยืนของการคลังด้านสุขภาพ รวมทั้งขอให้ไทยสนับสนุนการทำงานในเครือข่ายความยั่งยืนการคลังสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย ในฐานะที่ไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพียงร้อยละ 4.6 ของ GDP ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่สูง แต่ทำให้มีความยั่งยืนของการคลังสุขภาพสามารถลดการล้มละลายทางการเงินของประชาชนจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้อย่างดี และป้องกันความยากจนด้วย OECD จึงสนใจที่จะนำประสบการณ์ของไทยไปแบ่งปันกับประเทศอื่นๆ</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ	<p><b>การดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงการจัดระบบดูแลรักษาพยาบาลผู้ต้องขังในเรือนจำ ว่า สธ. ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม พัฒนาแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 2 แหล่ง คือ งบรักษาพยาบาลจากกรมราชทัณฑ์ดูแลผู้ต้องขังทั่วประเทศ และงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จัดสรรให้โรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามรายชื่อผู้ต้องขังที่มีเลข 13 หลัก กรณีการอภิบาลและปล่อยตัวนักโทษในเดือน ธ.ค. 59 และต้นปี 60 นั้น ได้กำชับให้โรงพยาบาลในพื้นที่ ประสานกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เข้าไปตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคก่อนปล่อยตัว อาทิ วัณโรค โรคเอดส์ สุขภาพจิต เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบสิทธิด้านการรักษา การส่งตัวรักษาต่อเนื่อง ในรพ.ตามภูมิลำเนาและสิทธิการรักษา</p> <p>ด้าน นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการเก็บข้อมูล เพื่อช่วยในการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ กรณีเป็นโรคจะได้ติดตามให้มารับยาอย่างต่อเนื่อง โดยการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษในวันที่ 16 ธ.ค. เวลา 10.00 น. ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ คาดว่าจะทำการปล่อยตัวภายหลังขั้นตอนการตรวจโรคเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>รพ.สต.สร้างโคก แบบอย่างรพ.พระราชัฐ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวหลังเป็นประธานเปิดอาคารรพ.สต.สร้างโคก (หลังใหม่) ว่า สธ.ได้วางแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข การพัฒนาอันดับต้นๆ คือการยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ มีระบบบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ครอบคลุม ตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ยกกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามแนวทางพระราชัฐ ซึ่งรพ.สต.สร้างโคก (หลังใหม่) ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 8,050,000 บาท จาก สธ. และเงินบริจาคสมทบจากประชาชน ต.คลองด่าน และกรรมการบริหารรพ.สต.สร้างโคก ถือเป็นแบบอย่างรพ.พระราชัฐ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและร่วมบริหารจัดการ โดยให้รพ.สต.รวมกันเป็นเครือข่ายบริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) เพิ่มแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีอยู่ในระบบ เน้นการออกทำงานเชิงรุกโดยทีมหมอครอบครัวร่วมกับอสม. ให้การดูแล ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนถึงบ้าน เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะการทำงานกับท้องถิ่น มุ่งสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน</p>
ไทยรัฐ	<p><b>พัฒนาการเด็กไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพร วงศ์ศุภฤกษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ให้สามารถค้นหาเด็กที่สงสัยหรือมีพัฒนาการล่าช้าและดำเนินการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ ในปี 2560 สธ.จึงมีแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการเด็กไทย โดยส่งเสริมให้เกิดการวางแผนการพัฒนาในเด็กประถมวัย ค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยในทุกๆ ด้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>เตือนอากาศเปลี่ยน เสี่ยงโรกระบบทางเดินหายใจ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันและเจ็บป่วยได้ง่าย โดยโรคที่พบบ่อย คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด หรือหลอดลมอักเสบ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุ แนวทางดูแลสุขภาพ คือ พักผ่อนให้เพียงพอ สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม ปรุงอาหารให้สุกก่อนการบริโภค ดื่มน้ำสะอาด และรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรั่ง มะละกอสุก สับปะรด ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลทำความสะอาดทุกครั้ง โดยเฉพาะก่อนรับประทาน อาหาร ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และควรทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด</p>
มติชนสุดสัปดาห์	<p><b>ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง</b></p> <p>-เสนอสรุป โดย นพ.ปรีชา เปรมปรี ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า อัตราการป่วยจากสารเคมีของเกษตรกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากปี 2553 พบอัตราการป่วย 2.47 ต่อประชากรแสนราย ในปี 2559 มีอัตราการป่วยสูงถึง 18.87 ต่อประชากรแสนราย มีทั้งสารอันตรายที่เข้าสู่ร่างกายแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิตทันที และอาจเกิดการตกค้างในร่างกาย รวมไปถึงตกค้างในสิ่งแวดล้อมหรือผลผลิตที่จะถูกส่งต่อไปถึงผู้บริโภค ขณะที่ข้อมูลเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่สุ่มตรวจสอบสารเคมีอันตรายในผักและผลไม้ตามห้างสรรพสินค้าและตลาดค้าส่งสำคัญทั้งในกทม.และปริมณฑล ช่วงเดือนสิงหาคม พบว่ามีปริมาณสารเคมีตกค้างเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้จำนวนมาก ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นคือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทย งบประมาณที่ภาครัฐต้องจ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับวัตถุดิบพิษเหล่านี้ รวมทั้งประเทศยังสูญเสียรายได้ สูญเสียโอกาสในการส่งออกพืชผัก ผลไม้ไปยังตลาดต่างประเทศ</p> <p>กรุงเทพฯธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวถึงกรณีประเทศญี่ปุ่นตรวจพบสารตกค้างในกระเจี๊ยบเขียวสดจากบริษัทผู้ส่งออกรายหนึ่งของไทยเกินค่ามาตรฐาน ส่วนได้หวั่นตรวจพบสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งที่นำเข้าจากประเทศไทย ว่า กรมวิชาการเกษตรเตรียมจัดประชุมผู้ส่งออกพืชทั้ง 2 ชนิดของไทย เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และขอให้ผู้ส่งออกเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบผลผลิตก่อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p><b>แนวทางควบคุมวัณโรค ของกทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคจากองค์การอนามัยโลกที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยผู้แทนองค์การอนามัยโลกแนะนำแนวทางการดำเนินงาน 4 ข้อคือ 1.ให้มีระบบรายงานผู้ป่วยให้มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้น 2.ควรสนับสนุนระบบส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในสถานพยาบาลอื่น ที่ครอบคลุมผู้ป่วยมากขึ้น 3.ดูแลผู้ป่วยโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมากขึ้น และ 4.การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สูงอายุ และผู้ติดยาเสพติด ซึ่งกทม.จะนำข้อแนะนำดังกล่าวไปเป็นแนวทางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยประมาณการว่าผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ มีอยู่ 14,000 คน แต่ขึ้นทะเบียนเข้ารับการรักษา 10,000 คน</p>
เดลินิวส์ นีวร้อยแปด new)108 โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ	<p><b>วอนช่วย 'แอน-อังคณา'ป่วยหนัก</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท. ดร.วิระ บำรุงศรี อดีตหัวหน้าวงมะลิลาบราซึลเลียน เปิดเผยความคืบหน้าอาการของ แอน-อังคณา ทิมดี อดีตนักร้องวงมะลิลาบราซึลเลียน และสาวเชคนเสกแรกแค้นแรก วัย 52 ปี ซึ่งกำลังป่วยหนักด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง ว่า ล่าสุดอาการอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง รักษาตัวที่รพ.เลิดสิน รับประทานอาหารได้เล็กน้อย ต้องให้น้ำเกลือและเจาะช่องท้องเอาน้ำออก แต่พูดคุยรู้เรื่อง กำลังใจดีมาก ที่ผ่านมามีงานจึงไม่มีเงินรักษา จึงคิดที่จะระดมทุนช่วยเหลือ โดยสามารถโอนเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย เลขที่ 013-2-22-040-9 ชื่อบัญชี อังคณา ทิมดี</p>
บ้านเมือง	<p><b>สสจ.ภาพสินธุ์เตือนโรคมือ เท้า ปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ภาพสินธุ์เตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงหน้าหนาว แนะนำผู้ดูแลเด็กในสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ตรวจสอบสุขภาพเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน โดยในพื้นที่ จ.ภาพสินธุ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม - 12 ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 825 ราย</p>
เดลินิวส์	<p><b>พัฒนาศักยภาพอสม.</b></p> <p>-เสนอข่าว สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับรพ.สต.เนินพระ และเทศบาลตำบลเนินพระ จัดอบรมให้กับอสม.ในพื้นที่ เสริมความรู้ในการใช้เครื่องมือเจาะเลือดคัดกรองโรคให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โรงงาน จ.ตราด ปล่อน้ำเสียลงคลอง</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายปกครอง ได้เดินทางไปยังโรงงานปลาโอของ นายพิสิฐ สุขจันทร์ ตั้งอยู่ที่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เนื่องจากชาวบ้านได้ร้องเรียนว่าโรงงานแห่งนี้ปล่อน้ำเสียลงคลอง ทำให้น้ำเน่าและมีกลิ่นเหม็น จากการตรวจสอบพบว่า น้ำที่ระบายออกจากท่อลงสู่คลองสาธารณะมีสีดำ เป็นฟอง มีกลิ่นเน่าเหม็น จึงได้สั่งปิดท่อระบายน้ำที่ปล่อน้ำเสียลงสู่คลองทุกช่องทาง จนกว่าจะแก้ไขน้ำเสียที่ออกจากบ่อบำบัดให้เป็นน้ำดีเสียก่อน</p>
เดลินิวส์	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐเตือนหญิงตั้งครรภ์ให้เลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองบราวส์วิลล์ รัฐเทกซัส หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา 5 ราย จากการแพร่ระบาดในท้องถิ่น โดยหญิงตั้งครรภ์ หญิงในวัยเจริญพันธุ์ และคูริก ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ควรเข้ารับการรักษาหาเชื้อ ส่วนหญิงที่เคยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าดูอาการ 8 สัปดาห์ หากวางแผนจะตั้งครรภ์ ขณะที่ผู้ชายควรเฝ้าระวังอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์</p>
คมชัดลึก	<p><b>นักบินมีภาวะซึมเศร้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ผลการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่า นักบินที่ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับสุขภาพจิตแบบไม่เปิดเผยนาม 1,850 คน จากกว่า 50 ประเทศ มี 12.6% ที่มีสัญญาณของโรคซึมเศร้า และราว 4% เคยมีความคิดเรื่องฆ่าตัวตายในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สัญญาณของโรคซึมเศร้าพบมากเป็นพิเศษในกลุ่มที่ใช้จ่ายช่วยให้นอนหลับในปริมาณสูง หรือเคยมีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งทางเพศ หรือคุกคามทางวาจา แต่นักบินที่ซึมเศร้าตัดสินใจไม่ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลเสียต่ออาชีพการงาน</p>